

**THÔNG BÁO**  
**kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết triển khai**  
**thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 01-8-2019 của**  
**Ban Thường vụ Tỉnh ủy**

---

Ngày 15-4-2021, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 01-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư; ý kiến thảo luận, đề xuất kiến nghị của các đại biểu dự hội nghị và phát biểu của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, kết luận và chỉ đạo như sau:

**I- NHỮNG ƯU ĐIỂM, TIÊN BỘ VÀ HẠN CHẾ**

**1. Những ưu điểm, tiên bộ**

- Các cấp ủy đảng đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng lên chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; duy trì quy chế làm việc với khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Sắp xếp, bố trí chức danh trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng và ấp, khu phố bảo đảm theo cơ cấu, số lượng phù hợp tình hình thực tế. Chỉ đạo thực hiện khá tốt chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp bước đầu có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh đã tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn thể chiếm 52,7% so với đối tượng, tăng 13,8% (trước khi có Chỉ thị số 11-CT/TU là 38,9%), trong đó phát triển ở địa bàn dân cư chiếm 82%, nâng tổng số đoàn viên, hội viên ở địa bàn dân cư lên 437.388 người.

Một số địa phương có cách làm mới, có hiệu quả cần nhân rộng, như: Huyện ủy Giồng Riềng chỉ đạo phân công đảng viên của xã, thị trấn phụ trách hộ gia đình và tham gia sinh hoạt với đoàn thể ấp, khu phố; bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn trực tiếp đối thoại, giải quyết kiến nghị của nhân dân, đoàn viên, hội viên trên địa bàn các ấp, khu phố. Huyện ủy U Minh Thượng chỉ đạo cử hội viên Cựu chiến binh gương mẫu, từng

tham gia kháng chiến, có uy tín, có năng khiếu kể chuyện, tham gia làm bí thư danh dự chi đoàn Thanh niên (24/55 ấp thí điểm) để sinh hoạt chi đoàn, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

- Ủy ban nhân dân các cấp và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện khá tốt công tác phối hợp, qua đó đã tác động tích cực trong việc thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị. Nhiều chương trình, dự án về phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết ở khu dân cư,... đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

## 2. Hạn chế

- Một số cấp ủy đảng chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung được nêu Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cụ thể là chưa định hướng những nhiệm vụ trọng tâm để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của địa phương, cơ sở; thực hiện chưa tốt quy chế định kỳ làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

- Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội một số nơi chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này, nhất là việc nâng lên chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội, tổ hội và công tác quản lý đoàn viên, hội viên; cách làm còn lúng túng, chưa nhất quán.

- Việc sắp xếp bố trí chức danh trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể ấp, khu phố từng nơi, từng lúc còn bất cập và chưa ổn định, nhất là chức danh Bí thư chi đoàn ở ấp, khu phố. Việc thực hiện chủ trương thí điểm sáp nhập, thành lập chi đoàn, chi hội liên ấp, khu phố ở những nơi có ít đoàn viên, hội viên còn khó khăn (đến nay mới thực hiện ở Chi hội Cựu chiến binh ấp Hòa Lạc và Kênh 1, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương).

- Công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ đoàn thể, nhất là cán bộ chi đoàn, chi hội, tổ hội và cán bộ tổ dân vận ở ấp, khu phố chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác quản lý, tập hợp đoàn viên, hội viên còn gặp nhiều khó khăn, chưa chặt chẽ. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động của chi đoàn, chi hội, tổ hội nhiều nơi chưa phát huy hiệu quả, còn hình thức; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể đến cuối năm 2020 chưa đạt 63% theo Chỉ thị số 11-CT/TU đề ra.

- Việc theo dõi, điều chỉnh biến động số lượng đoàn viên, hội viên chưa được thực hiện thường xuyên. Việc phân công đảng viên tham dự sinh hoạt các đoàn thể chưa thành nề nếp; công tác đánh giá, xếp loại đoàn viên, hội viên chưa thực sự đi vào căn cơ, thực chất.

## II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng lên nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và cán bộ, đảng viên về công tác quản lý đoàn viên, hội viên và việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư. Chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế đã nêu trong báo cáo cũng như những hạn chế vừa nêu trên.

Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu phải thật sự quan tâm tập trung chỉ đạo định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, đi đôi với củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, nhất là chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thí điểm sắp xếp chi đoàn, chi hội liên ấp, khu phố ở những nơi có ít đoàn viên, hội viên và tổ chức rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Chỉ đạo nhân rộng mô hình có hiệu quả như: Phân công đảng viên của xã, phường, thị trấn phụ trách hộ gia đình và tham gia sinh hoạt với đoàn thể ấp, khu phố; tổ chức “Ngày đối thoại” của bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn với nhân dân, đoàn viên, hội viên trên địa bàn các ấp, khu phố để trực tiếp giải quyết những bức xúc, kiến nghị của nhân dân, lồng ghép nâng lên chất lượng sinh hoạt của chi đoàn, chi hội; phân công hội viên Cựu chiến binh gương mẫu, từng tham gia kháng chiến, có uy tín, có năng khiếu kể chuyện, tham gia sinh hoạt chi đoàn Thanh niên ấp, khu phố để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Về chủ đề sinh hoạt chi đoàn, chi hội hàng tháng, giao đồng chí Bí thư cấp ủy định hướng, chỉ đạo đoàn thể cấp mình thực hiện tại địa phương, đơn vị.

Thực hiện có nề nếp việc định kỳ ban thường vụ, thường trực cấp ủy các cấp làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội theo quy chế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

2. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đoàn viên, hội viên; tập trung chỉ đạo nâng lên chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư, ở các doanh nghiệp ngoài khu vực kinh tế nhà nước. Định kỳ hàng tháng cập nhật, theo dõi, điều chỉnh biến động số lượng đoàn viên, hội viên, gắn với nâng lên chất lượng đoàn viên, hội viên. Nghiên cứu, đề xuất cách thức, phương pháp quản lý đoàn viên, hội viên, bảo đảm sát hợp với tình hình thực tế tại địa bàn dân cư.

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư; tạo sức hấp dẫn thu hút, tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn, hội. Việc kết nạp quần chúng vào đoàn viên, hội viên, tổ chức đoàn thể phải

là những quần chúng tích cực, không nên đặt nặng việc thu hội phí, đoàn phí. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn sinh hoạt lệ và hoạt động của chi đoàn, chi hội, tổ hội. Phân công cán bộ chuyên trách các đoàn thể tham dự sinh hoạt lệ, vừa hướng dẫn, kiểm tra, vừa gắn trách nhiệm giúp chi đoàn, chi hội áp, khu phố nâng lên chất lượng hoạt động.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân biết và tích cực tham gia.

**3.** Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giao cho đoàn thể đảm nhận thực hiện một số phần việc trong chương trình, dự án về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương phù hợp với khả năng điều kiện của từng đoàn thể.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Phối hợp Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp triển khai ngay từ đầu các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến đời sống nhân dân để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Quan tâm tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết do Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng tổ chức.

Rà soát, hỗ trợ kinh phí để bảo đảm các mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng theo định mức Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. Tạo điều kiện và hỗ trợ phương tiện máy vi tính cho Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội của xã, phường, thị trấn đã xuống cấp, hư hỏng, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

**4.** Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy có hướng dẫn về giao trách nhiệm lãnh đạo của chi bộ áp, khu phố sau khi sắp xếp tổ chức và hoạt động chi đoàn, chi hội liên ấp, khu phố ở những nơi ít đoàn viên, hội viên; nghiên cứu đề xuất có kinh phí để chi đoàn, chi hội liên ấp, khu phố hoạt động.

5. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2023 sơ kết và năm 2025 tổng kết việc thực hiện chỉ thị này.

Nơi nhận:

- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, ĐUTT,
- BDV các huyện, thành ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

